

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

Tháng 1 năm 2017

TÂM NHIN

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào tạo ra những công dân toàn cầu.

SỨ MỆNH

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để tạo niềm say mê học tập lâu dài của các em học sinh.



MỤC LỤC

Thông điệp từ

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng chương trình Việt Nam

Hiệu phó

Trưởng bộ phận học vụ

Trưởng khối Mẫu giáo

**Học sinh đi học lại vào thứ Hai, ngày
06/02/2017**

Kính chào Quý phụ huynh,

Tôi có lời khen ngợi đến các em học sinh đã học tập siêng năng và linh hoạt trong kỳ thi cuối học kỳ vừa diễn ra các tuần vừa qua. Các thầy cô giáo đang tập trung chấm bài và hoàn thành bảng điểm để thông báo cho phụ huynh về tình hình học tập cũng như sự tiến bộ của các em về mọi mặt.

Tôi rất hân hạnh được gặp mặt và trao đổi với quý phụ huynh trong cuộc họp phụ huynh học sinh chương trình Song ngữ diễn ra vào thứ Bảy tuần trước. Tôi cũng đang mong đợi được đón tiếp cha mẹ học sinh chương trình Quốc tế tại cuộc họp phụ huynh sẽ diễn ra vào **thứ bảy, ngày 11/02/2017** (từ 9h00 đến 11h00 buổi sáng).

Toàn thể giáo viên và nhân viên trường đã cùng nhau đón mừng năm mới trong buổi tiệc cuối năm sau giờ học vào thứ Năm vừa rồi và tham gia buổi sinh hoạt toàn trường vào ngày cuối cùng của học phần. Các em nhỏ lớp Mẫu giáo đã thể hiện những tiết mục múa hát đầy tài năng trong trang phục truyền thống nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam.

Kính chúc tất cả Quý phụ huynh và các em học sinh một kỳ nghỉ đáng nhớ và những ngày Tết vui vẻ bên gia đình.

Lưu ý: Học sinh đi học lại vào **thứ Hai, ngày 6/02/2017**.

Chúc mừng năm mới!

Anne Matley

Thông điệp từ Hiệu phó

Đây là khoảng thời gian bận rộn giữa kỳ nghỉ Giáng Sinh và Tết của những học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 khi các em phải hoàn thành kỳ thi cuối học kỳ chương trình Quốc tế và những học sinh lớp IGCSE 2 (chương trình lấy chứng chỉ tốt nghiệp trung học đại cương năm 2) cũng đã hoàn thành kỳ thi thử của mình. Chúc mừng các em học sinh đã nỗ lực hết mình trong kỳ thi. Nhà trường rất tự hào khi nhìn thấy những tiến bộ rõ rệt của các em hàng ngày. Kết quả bảng điểm đang được chuẩn bị sẵn sàng trong cuộc họp phụ huynh sắp đến.

Địa chỉ: Trường Quốc Tế Singapore tại Đà Nẵng
Tòa nhà SIS, Vùng Trung 3, Khu đô thị mới Phú Mỹ An,
Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
SĐT: +84 511 384 0495 – Fax: +84511 3981 044
Email: enquiry@danang.sis.edu.vn





CLB ngoại khóa đầy vui vẻ và bổ ích íchisch



Học nấu ăn tại PIC



Học sinh lớp 3 học nặn đất sét để luyện tập từ vựng

Hoạt động ngoại khóa

Chương trình ngoại khóa của học phần 3 sẽ bắt đầu vào **thứ Hai, ngày 20/2/2017**, trải dài trong 6 tuần, và kết thúc vào **thứ Sáu, ngày 31/3/2017**. Nếu câu lạc bộ nào không đủ số lượng học sinh tối thiểu để mở lớp, nhà trường sẽ thông báo đến phụ huynh và học sinh.

Kính chúc phụ huynh và học sinh có một năm mới hạnh phúc và an lành.

Chelsea Donaldson

Thông điệp từ hiệu trưởng chương trình Việt Nam

Kính chào các bậc cha mẹ học sinh,

Trong tháng 1/2017, nhà trường đã đánh giá, xếp loại học sinh HK1 theo các tiêu chí đề ra. Kết quả chung toàn trường như sau:

*Tiểu học:

- 100% học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, trong đó có 98 học sinh hoàn thành tốt (81%) - 23 học sinh hoàn thành (19%).
- 100% học sinh đều đạt mức độ hoàn thành phát triển phẩm chất và năng lực.

*Cấp THCS:

- 42 học sinh giỏi (72, 41%) – 15 học sinh Khá (25,78%) – 1 học sinh trung bình (1,72%) - Không có học sinh yếu kém.
- 58 HS hạnh kiểm tốt (100%).

* Các hoạt động khác:

Ngày 14/01/2017, có 33 học sinh vượt qua vòng 20 cuộc thi Olympic Tiếng Anh qua mạng cấp trường dự thi cấp quận . Kết quả nhiều em đạt điểm rất cao, tiêu biểu của từng lớp như : Nguyễn Thanh Bình Lớp 3 (1640 điểm), Nguyễn Việt Hiền An Lớp 4a (1750), Thân Đức Trí Lớp 4b (1790 điểm) , Nguyễn Nam Bình lớp 5 (1790 điểm) , Võ Hoàng Long Lớp 6 (1860 điểm) , Nguyễn Trang Anh Lớp 7 (1710 điểm).

Trong phòng trào Thể Dục Thể Thao, ngày 14/1/2017 học sinh đã tham gia tranh tài ở 10 trận đấu môn Cờ vua thật hấp dẫn với các học sinh trường bạn tại Nhà văn hóa quận Ngũ Hành Sơn. Mặc dù không giành được chiến thắng nhưng các em đã có những trải nghiệm thú vị với năng khiếu yêu thích của mình. Từ ngày 9-14 /1/ 2017, GVCN các lớp đã báo cáo cụ thể tình hình học tập của học sinh trong HK1. Một số ý kiến góp ý của phụ huynh, nhà trường đã tiếp thu, xem xét để điều chỉnh phù hợp.

*Một số hoạt động tiếp theo:

Ngày 21/1 /2017, các em học sinh lớp 6 sẽ tham gia **ngày hội giao lưu ngôn ngữ lần thứ nhất- 2017** do Sở GD&ĐT tổ chức tại Hội trường Trường THPT Phan Châu Trinh. Kính mời PH có thời gian tham gia để động viên học sinh.

Ngày 18/2/2017, tất cả học sinh và GVCN từ lớp 4 đến lớp 9 sẽ tham gia lớp học tập ngoại khóa về “Bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước” tại Công viên Núi Thần Tài. Chuyến đi này được tài trợ hoàn toàn kinh phí bởi công ty cổ phần đầu tư DHC. (nếu phụ huynh đồng ý cho con em tham gia thì vui lòng đăng kí với GVCN lớp).

Hiện nay, một số học sinh có năng khiếu bơi lội đang tích cực tập để chuẩn bị dự thi cấp Quận vào tháng 3/2017.

Chúc các bậc cha mẹ và các em học sinh đón Tết ngập tràn niềm vui và gặp nhiều may mắn!

Trân trọng,

Vũ Thi Lan

Thông điệp từ trường bộ phận học vụ

Học sinh lớp IGCSE 2 đã hoàn thành bài thi thử một cách xuất sắc. Quả là một tuần mệt mỏi khi các em phải trải qua thời gian thi diễn ra xuyên suốt từ sáng đến chiều trong ngày. Điều này cho thấy rằng các em đã đúc kết được những kinh nghiệm quý báu và là người học luôn biết lắng nghe những lời khuyên của thầy cô đưa ra. Học sinh sẽ có cơ hội xem lại bài thi và lên kế hoạch ôn luyện trong học phần 3 đến.

Thông điệp từ trường khối Mẫu giáo

Xin gửi lời cảm ơn Quý phụ huynh đã đến tham gia buổi họp phụ huynh vừa rồi. Thật là tuyệt khi chúng ta đã có một buổi trao đổi thân mật với nhau. Chúng tôi cũng rất biết ơn sự hỗ trợ của phụ huynh ở nhà để giúp các em tiến bộ hơn trong việc học tập ở trường.

Kể từ kỳ nghỉ, chúng tôi đã có một buổi học thú vị với các em về những địa điểm khác nhau và các tòa nhà xung quanh thành phố Đà Nẵng. Một số món ăn đặc sản địa phương cũng đã được giới thiệu trong các bài học như: Bún mắm, Mì Quảng, Bánh Xèo, Bánh Bèo và Nem Lụi.

Các em học sinh rất hào hứng chào đón kì nghỉ Tết – một kì nghỉ chắc hẳn các em sẽ có rất nhiều niềm vui và kỉ niệm đáng nhớ đối với mỗi em. Học cách làm bánh Chưng và tham gia vào những trò chơi dân gian tại trường Cao Đẳng Quốc tế Pegasus cũng là những trải nghiệm chào đón Tết tuyệt vời của các em. Nhân dịp này, chúng tôi cũng đã tổ chức buổi sinh hoạt đặc biệt cho tất cả học sinh Mẫu giáo vào thứ Sáu vừa qua. Cảm ơn tất cả các em vì đã tập luyện chăm chỉ và đem đến tiết mục biểu diễn đặc sắc.

Kính chúc Quý phụ huynh và các em học sinh những điều tốt đẹp nhất trong năm mới.

Võ Thị Thùy Ngân



Mùa thu hoạch bận rộn của các em học sinh tại trường



Công nghệ luôn là công cụ tuyệt vời để các em học tập



Các em thích thú khi học cách mua sắm tại trường

Địa chỉ: Trường Quốc Tế Singapore tại Đà Nẵng
Tòa nhà SIS, Vùng Trung 3, Khu đô thị mới Phú Mỹ An,
Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
SĐT: +84 511 384 0495 – Fax: +84511 3981 044
Email: enquiry@danang.sis.edu.vn